



**ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต**

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดคุณสมบัติ คุณสมบัติอื่น และลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑ พร้อมกำหนดระยะเวลาในการสมัคร/การเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณสมบัติอื่น และลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่สมัครและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ จึงประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ**

โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้องจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อแสดงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 (Font: TH SarabunPSK 16) พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกอบการนำเสนอ (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์ PDF ทั้งนี้ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าวให้จัดส่งที่ นางจิรียาภรณ์ ศรีบุญรอด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๒ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะนำแนวทางการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว เผยแพร่ต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บเพจของสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีจัดทำ Infographic ภาพรวมของแนวทางการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับการเผยแพร่ต่อไป

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้องแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเข้ารับฟังการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านทางระบบออนไลน์

ทั้งนี้ สามารถส่งประเด็นคำถามผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มีเวลาในการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๓๐ นาที ตอบคำถามจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประมาณ ๓๐ นาที

หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น และไม่แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามวัน เวลาที่กำหนด โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธงชัย ศรีดามา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

